

บทที่ 4

กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจ ดังนี้

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัจจร และกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว (Green library) สัจจร ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมน้ก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัจจร จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์ ซึ่งห้องสมุดมนุษย์ คือ สถานที่สำหรับห้องสมุดที่มีการจัดบริการหนังสือมีชีวิต (Living Book) ได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ และประสงค์จะถ่ายทอด ความรู้แนวคิดประสบการณ์ แก่ผู้อื่น ไว้บริการผู้อ่านที่สนใจ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด



ภาพที่ 4-1 แสดงกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์สัจจร



ภาพที่ 4-2 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การเรียกขวัญนาค



ภาพที่ 4-3 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การเรียกขวัญนาค (1)



ภาพที่ 4-4 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง กฎหมายน่ารู้



ภาพที่ 4-5 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง กฎหมายน่ารู้ (1)



ภาพที่ 4-6 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เวลาชั้นฉายในวรรณกรรม



ภาพที่ 4-7 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เวลาชั้นฉายในวรรณกรรม (1)



ภาพที่ 4-8 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต
เรื่อง 9 อุบาทว์ในตำราสมุดข่อยวัดเจริญพรต



ภาพที่ 4-9 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต
เรื่อง 9 อุบาทว์ในตำราสมุดข่อยวัดเจริญพรต (1)



ภาพที่ 4-10 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต
เรื่อง ฤกษ์ยามและวันเวลาในการปลูกพืช



ภาพที่ 4-11 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต
เรื่อง ฤกษ์ยามและวันเวลาในการปลูกพืช (1)



ภาพที่ 4-12 แสดงการให้บริการเยี่ยม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม



ภาพที่ 4-13 แสดงการให้บริการเยี่ยม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม (1)



ภาพที่ 4-14 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ของขวัญจากการบิน



ภาพที่ 4-15 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ของขวัญจากการบิน (1)



ภาพที่ 4-16 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การพับเครื่องบินด้วยกระดาษ



ภาพที่ 4-17 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การพับเครื่องบินด้วยกระดาษ (1)



ภาพที่ 4-18 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้



ภาพที่ 4-19 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ (1)



ภาพที่ 4-20 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง สัตว์น้อยที่ค้นหนังสือ



ภาพที่ 4-21 แสดงการให้บริการยืม-คืนและอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง สัตว์น้อยที่ค้นหนังสือ (1)

2. กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว (Green library) สัจจร เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องห้องสมุดสีเขียว และเล่นเกมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



ภาพที่ 4-22 แสดงการให้ความรู้ เรื่องห้องสมุดสีเขียว



ภาพที่ 4-23 แสดงการให้ความรู้ เรื่องห้องสมุดสีเขียว (1)



ภาพที่ 4-24 แสดงการเล่นเกมที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



ภาพที่ 4-25 แสดงการเล่นเกมที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (1)



ภาพที่ 4-26 แสดงการเล่นเกมที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2)



ภาพที่ 4-27 แสดงการเล่นเกมที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (3)



ภาพที่ 4-28 แสดงการเล่นเกมที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (4)



ภาพที่ 4-29 แสดงการเล่นเกมที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5)